



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
24 กันยายน 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 24 ก.ย. พบป่วยใหม่ 12,697 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,508,447 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 13,540 ราย หายป่วยสะสม 1,366,476 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 127,392 ราย เสียชีวิต 132 ราย ส่วนการฉีดวัคซีนทั้งประเทศ 46,669,535 โดส สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 231,356,228 ราย เสียชีวิต 4,741,625 ราย รักษาหาย 208,027,975 ราย ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 29

### ประเด็นสำคัญ

#### 1. สหรัฐบริจาควัคซีนให้ไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ ข่าวสด เดลินิวส์ thematter)

-คุณหญิงสุภารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย โพสต์เฟซบุ๊กระบุถึงการพูดคุยกับแอมมี ดักเวิร์ธ สมาชิกวุฒิสภาแห่งสหรัฐอเมริกา พรรคเดโมแครต รัฐอิลลินอยส์ ที่กล่าวว่าสหรัฐพร้อมที่จะส่งมอบวัคซีนไฟเซอร์ที่เหลืออีก 1 ล้านโดสให้ไทย ขณะนี้รัฐบาลไทยยังไม่ส่งเอกสารตอบรับมา ทำให้ยังไม่สามารถส่งมอบอีก 1 ล้านโดสที่เหลือให้ชาวไทยได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์ ข่าวสด ไทยรัฐ ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์ มติชน ผู้จัดการ ไทยรัฐ คมชัดลึก ข่าวสด แนวหน้า บ้านเมือง ประชาชาติธุรกิจ สยามรัฐ โพสต์ทูเดย์ sanook kapook สวท.,สำนักข่าวอิศรา ไอเอ็นเอ็น,ช่อง 3,7,9,NBT,TNN,Thaipbs, voicetv. ไทย รัฐทีวี mcot thebangkokinsight acnews ejan springnews thestandard nationtv.bbc workpointtoday pptvhd newtv.)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. ชี้แจงว่า เรื่องนี้มีการตรวจสอบกระทรวงการต่างประเทศแล้ว ไม่เป็นความจริง ยังไม่ได้มีการนำเสนอหรือว่าตอบสนองใด ๆ ทั้งสิ้น ข้อมูลคงมีความคลาดเคลื่อน สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทย ต้องออกจดหมายมายังรัฐบาลไทย แสดงความจำเป็นในการที่จะบริจาควัคซีนให้กับไทยจำนวนเท่าไร เงื่อนไขอย่างไรบ้าง ขณะนี้ยังไม่ได้รับจดหมายในลักษณะดังกล่าว สำหรับการบริจาคในลอต 2 ถือว่ายังไม่มีการบริจาค ยังไม่มีการเสนอหรือมีการตอบสนองใด ๆ ทั้งสิ้น คนที่ประสานงานคือกระทรวงการต่างประเทศ คนที่เกี่ยวข้องคือ สธ. ทั้ง 2 หน่วยงานยังไม่ได้รับการประสานงานใดจากทางฝั่งสหรัฐ

ด้าน นพ.โอภาส การย์กวิน อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุว่า สหรัฐบริจาคลอตแรก 1.5 ล้านโดสแล้ว ยังไม่ได้มีการแจ้งว่าจะบริจาคเพิ่มเติมในช่องทางใด ๆ ให้กับไทยไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศ แม้กระทั่งกระทรวงสาธารณสุขของ ดังนั้นกระแสข่าวที่บอกว่าไทยปฏิเสธหรือไม่ตอบสนองต่อการบริจาควัคซีนนั้นเป็นเรื่องที่ไม่เป็นความจริง กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงสาธารณสุข ยืนยันว่ายังไม่ได้มีการประสานบริจาควัคซีนเพิ่มเติมแต่อย่างใด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ)

-นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ ชี้แจงว่า ตนเองเป็นผู้ประสานงานร่วมกับ นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ที่รับผิดชอบดูแลเรื่องดังกล่าวโดยตรง และประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยอย่างใกล้ชิด โดยหลังที่นายดอน ปรมดีรัตน์ รองนายกฯ และ รมว.ต่างประเทศ ร่วมภารกิจการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA) ที่นครนิวยอร์ก เสร็จสิ้น จะเดินทางต่อไปยังกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เพื่อพบฝ่ายสหรัฐฯ รวมถึง ส.ว.แอมมี และคุณเคิร์ท แคมป์เบล ผู้ประสานงานด้านอินโด-แปซิฟิก, สภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ทำเนียบขาวของสหรัฐฯ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานอย่างใกล้ชิด และขอให้รอผลการหารือ

#### 2. มติ คกก.โรคติดต่อฯ ลดวันกักตัวผู้เดินทางเข้าไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ ผู้จัดการ เดลินิวส์ มติชน ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจ ไทยโพสต์ สยามกีฬา) เว็บไซต์(มติชน ไทยรัฐ ผู้จัดการ เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ แนวหน้า โพสต์ทูเดย์ ประชาชาติธุรกิจ สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวอิศรา ทีวีช่อง 3,7,9,NBT,TNN innnews topnews workpointtoday sanook nationtv.thestandard newtv.thaigov)

-ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข เป็นประธาน รับทราบการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า เพื่อเตรียมพร้อมการเปิดเรียนในสถานศึกษา รวมถึงผู้ที่ไม่อยู่ในระบบการศึกษาประมาณ 4.5 ล้านคน รับทราบแผนการให้วัคซีนโควิด-19 ในเดือน ต.ค.-ธ.ค. ตามแผนจะมีวัคซีนรวม 125 ล้านโดส จะมีผู้ได้รับวัคซีน 62 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 90 มีเป้าหมายฉีดเข็ม 1 ครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 70 ภายในเดือน พ.ย. และอย่างน้อยร้อยละ 80 ภายในเดือน ธ.ค. ส่วนเข็มที่ 2 ครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 70 ภายในเดือน ธ.ค.ส่วนเข็ม 3 จะได้รับจัดสรรเดือนละ 1-2 ล้านโดส

-คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ มีมติเห็นชอบลดระยะเวลาการกักตัว ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศจากเดิมที่ต้องกักตัว 14 วัน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.ลดเหลือ 7 วัน สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดส ตรวจสอบหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ก่อนเดินทางเข้าไทยและเมื่อมาถึงไทยต้องตรวจหาเชื้ออีก 2 ครั้ง 2.ลดเหลือ 10 วัน ผู้ที่ไม่มีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนครบโดส เมื่อถึงไทยต้องตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR 2 ครั้ง 3.กักตัวอย่างน้อย 14 วัน ในผู้ที่ไม่มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน และตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR 2 ครั้ง โดยจะเสนอ ศบค.เพื่อพิจารณาต่อไป โดยจะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันทุกประเทศ

### 3. วัคซีนโควิดในเด็ก

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (เดลินิวส์ มติชน ข่าวสด แนวหน้า สยามกีฬา) เว็บไซต์ ( มติชน เดลินิวส์ แนวหน้า innnews topnews )

-นพ.โอภาส การย์กวิน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีมีเครือข่ายต่าง ๆ คัดค้านฉีดวัคซีนในเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าข่ายเป็นการเอาเด็กเป็นหนูทดลองให้กับวัคซีนต่างชาติ ว่า วัคซีนไฟเซอร์ผ่านการทดลองในเด็กแล้ว อย.ของไทยให้การรับรองเพราะฉะนั้นกรณีวัคซีนไฟเซอร์ ทั้ง อย.ไทย อย.สหรัฐ อย.ยุโรปและองค์การอนามัยโลก ให้การรับรองว่าสามารถฉีดในเด็กได้ เพราะฉะนั้นการฉีดในเด็กไทยอายุ 12-17 ปี ไม่ใช่หนูทดลองแน่นอน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ข่าวสด,แนวหน้า) เว็บไซต์(มติชน ข่าวสด แนวหน้า)

- นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการที่ อย. อนุมัติให้เด็กอายุ 12-17 ปี 11 เดือน 29 วัน หรือ 18 ปีบริบูรณ์ ฉีดวัคซีนได้ คือไฟเซอร์ และโมเดอร์นา จะครอบคลุมผู้เรียนในสังกัด ศธ.ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา ที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า และผู้เรียนนอกสังกัด ศธ.ด้วย และเมื่อรับวัคซีนที่รัฐบาลจัดหาให้แล้วเกิดอาการแพ้ สปสช. จะจ่ายค่าชดเชยให้ทั้งหมด ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูล พบว่าเด็กมีโอกาสแพ้วัคซีนไฟเซอร์น้อยมาก ส่วนครูที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ประมาณ 210,000 คน จะฉีดพร้อมกับนักเรียน ส่วนนักเรียนชั้น ป.6 ที่อายุเกิน 12 ปี ประมาณ 360,000 คนทั่วประเทศ ขอให้สถานศึกษาสำรวจข้อมูลเตรียมเอาไว้ โดยจะได้รับการฉีดเป็นลำดับถัดไป ทั้งนี้คาดการณ์ไว้ว่านักเรียนจะได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ภายในวันที่ 15 พ.ย. ดังนั้น ในโรงเรียนระดับมัธยม และวิทยาลัยอาชีวศึกษา จึงมีโอกาสสูงมากที่จะได้กลับมาเรียนในโรงเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ส่วนการฉีดวัคซีนให้นักเรียนประถมศึกษา ขอให้รอ อย.อนุมัติต่อไป

-นพ.สราวุธ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย สธ. กล่าวว่า ความปลอดภัยในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้เด็กนั้น พบว่าในสหรัฐอเมริกา ยุโรป อนุมัติให้ฉีดในเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป ล่าสุดได้อนุมัติให้ฉีดไฟเซอร์ในเด็กที่มีอายุ 3 ขวบขึ้นไปด้วย ซึ่งหมายความว่าประเทศเหล่านี้มั่นใจในการใช้วัคซีนกับเด็ก ส่วนคำถามว่าการฉีดไฟเซอร์มีผลข้างเคียงหรือไม่ จากผลการศึกษาในระยะสั้น พบว่าการฉีดไฟเซอร์ทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ซึ่งโอกาสในการเกิดนั้น หากอ้างอิงจากข้อมูลของสหรัฐ พบว่าการฉีดให้กลุ่มอายุ 0-19 ปี มีโอกาสเกิดผลข้างเคียงกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิง และจะเจอในการฉีดเข็มที่ 2 มากกว่าเข็ม 1 โดยในการฉีด 1 ล้านโดส จะพบว่ามีคนประมาณ 20.9 ราย ที่มีผลข้างเคียง ส่วนในไทย จากการฉีดไฟเซอร์ 1 ล้านโดส พบคนมีผลข้างเคียง 1 ราย ซึ่งอาการข้างเคียงนั้นไม่รุนแรง และรักษาหายได้ นอกจากนี้ยังมีวัคซีนซิโนฟาร์ม ที่เป็นวัคซีนเชื้อตาย ซึ่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อยู่ระหว่างศึกษาวิจัย

### 4. การฉีดวัคซีน บูสเตอร์เข็ม 3

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ แนวหน้า สยามกีฬา) เว็บไซต์(ไทยรัฐ ข่าวสด มติชน แนวหน้า ไทยโพสต์ ฐานเศรษฐกิจ ประชาชาติธุรกิจ โพสต์ทูเดย์ สำนักข่าวไทย thebangkokinsight mthai ch7 pptvhd sanook innnews tiopnews tnthailand)

- พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กล่าวถึงการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 3 ซึ่งเริ่มวันที่ 24 ก.ย. ว่า ผู้ที่เคยรับวัคซีนซิโนแวค 2 เข็มที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อช่วงเดือนมี.ค.-พ.ค. มีจำนวน 1.5 แสนคน โดยจะมีเอสเอ็มเอสแจ้งเตือนล่วงหน้า 2 วันก่อนวันนัดหมาย สามารถเข้าฉีดวัคซีนได้ทุกประตู โดยผู้รับวัคซีนเข็ม 3 จะเริ่มฉีดคนแรกเวลา 11.00 น. เป็นต้นไป นัดหมายมาฉีดวันละ 1.5 หมื่นคน เป็นเวลา 3 วัน คือ วันที่ 24-26 ก.ย.ก่อน เนื่องจากเป็นวันมทิล จากนั้นจะทยอยฉีดวัคซีนวันละ 1 หมื่นคน คาดว่าจะฉีดได้ครบตามจำนวนในวันที่ 13 ต.ค. หลังจากนั้นจะเริ่มเปิดให้บริการฉีดวัคซีนในกลุ่มอื่น โดยเป็นการประสานกับหมอพร้อม ส่งรายชื่อมาให้ฉีดวันละ 2 พันคน ทั้งนี้จากการประเมินระบบ คาดว่ามีประมาณ 1,200 คนที่ระบบขัดข้อง อาจไม่ได้รับเอสเอ็มเอส หากรอถึง 30 ก.ย. แล้วยังไม่มี ให้ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน วัคซีนบางซื่อ ถ้าไม่สะดวกมาฉีดตามที่เอสเอ็มเอสนัดหมาย ระบบจะค้างไว้อีก 7 วันทำการ โดยเดินทางมาภายหลังได้ ต่อไปศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ จะเปิดให้บริการฉีดวัคซีนเฉพาะเข็ม 2 และเข็ม 3 เท่านั้น โดยวันนี้เป็นการฉีดวัคซีนเข็ม 1 เป็นวันสุดท้าย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (แนวหน้า สยามรัฐ)

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุ การกระตุ้นเข็ม 3 ด้วย AstraZeneca หลังได้รับ Sinovac มาแล้ว 2 เข็ม ภูมิต้านทานสูงมากและชัดเจนสายพันธุ์เดลต้าได้ หลายประเทศให้วัคซีนเข็ม 3 กันแล้ว

### 5. เสนอขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ต่อกอีก 2 เดือน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด ไทยรัฐ แนวหน้า ผู้จัดการ ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ สยามกีฬา)

- ศปก.ศบค. เห็นชอบให้ขยายเวลาการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปอีก 2 เดือน ถึงวันที่ 30 พ.ย. จากที่จะสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. หรือจนกว่าพ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.โรคติดต่อ จะมีผลบังคับใช้ รวมถึงเสนอเลื่อนการเปิดพื้นที่แซนด์ บ็อกซ์นำร่อง 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี (พัทยา อ.บางละมุง อ.สัตหีบ) เชียงใหม่ (อ.เมือง อ.แม่ริม อ.แม่แตง อ.ดอยเต่า) ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) และเพชรบุรี (ชะอำ) จากแผนเดิมวันที่ 1 ต.ค.นี้ เลื่อนไปเป็นวันที่ 1 พ.ย. 2564 นอกจากนี้ยังเสนอให้ผ่อนคลายกิจกรรมเพิ่มเติม เช่น การเปิดพิพิธภัณฑ์ สถาบันกวดวิชา ร้านอาหารที่เล่นดนตรีได้ โรงภาพยนตร์ สนามกีฬาในร่มที่ไม่มีผู้ชม แต่มาตรการงดออกจากเคหสถาน ยังคงเป็นไปตามเดิม คือเวลา 21.00 น. -04.00 น. โดยจะเสนอมติต่อที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ พิจารณาในวันที่ 27 ก.ย.

### 6. การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ)

- สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) แลกข้อเสนอนโยบายมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีผลกระทบในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 โดย กสม.เป็นห่วงเรื่องคุณภาพชีวิตประชากรกลุ่มเปราะบาง เช่นแรงงานข้ามชาติ ที่มีข้อจำกัดด้านภาษาในการเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือ และควบคุมโรคที่รัฐจัดให้อาติ การตรวจคัดกรอง ขณะที่กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ พบการถูกเลิกจ้าง อีกทั้งมีข้อจำกัดในการเข้าถึงวัคซีน โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นแรงงานข้ามชาติ เช่นเดียวกับกลุ่มคนไร้บ้าน กลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งมีปัญหาด้านสถานะทางทะเบียนราษฎร ที่มีข้อจำกัดการเข้าถึงการตรวจคัดกรองและการฉีดวัคซีน ดังนั้น กสม.ขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งจัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงกลุ่มเปราะบาง เพื่อให้เข้าถึงวัคซีนได้มากที่สุด นอกจากนี้ ควรเร่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจในระดับพื้นที่หรือชุมชน ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนกลางประกอบ เพื่อดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างทันทั่วถึงและครบวงจร ตั้งแต่การค้นหาเชิงรุก ตรวจคัดกรอง แยกผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบ HI/CI ควรมีการบูรณาการมาตรการควบคุมโรคระบาดควบคู่กับการฟื้นฟูเยียวยาเศรษฐกิจ ทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่ให้เชื่อมโยงกันในแต่ละช่วงเวลา ส่วนระยะยาว ควรจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฐานราก โดยเฉพาะชุมชนและกลุ่มเปราะบาง

### 7. ปิด รพ.บุษราคัม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์ ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (คมชัดลึก โพสต์ทูเดย์ ไทยโพสต์ เดลินิวส์ ข่าวสด ไทยรัฐ แนวหน้า ฐานเศรษฐกิจ ทรูสปาร์ก สัมพันธ์ สปริงนิวส์ สำนักข่าวอิศรา สำนักข่าวไทย,ช่อง 3,7,9,TNN,NBT,Thaipbs mthai amarintv newtv.innnews acnews nationtv. Pptvhd workpointtoday thebangkokinsight จส.100 ศูนย์ข่าวแปซิฟิก)

- นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผู้ช่วยปลัด สธ. และ ผอ.รพ.บุษราคัม แถลงข่าว "130 วันปฏิบัติงานโรงพยาบาลบุษราคัม" ว่า รพ.บุษราคัม ที่อิมแพ็คเมืองทองธานี เป็น รพ.สนามขนาดใหญ่ 3,700 เตียง รองรับผู้ป่วยอาการปานกลาง-รุนแรง ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค.-20 ก.ย. รวม 130 วัน มีผู้ป่วยสะสม 20,436 ราย เมื่อ รพ.บุษราคัม ส่งผู้ป่วยที่รักษาหายกลับบ้านหมดทุกรายในวันที่ 20 ก.ย. สธ.จึงปิดให้บริการ รพ.บุษราคัม และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน กทม.และปริมณฑลซึ่งมี รพ. สนาม ทั้งของภาครัฐและเอกชน ในการดูแลผู้ป่วยหลังจากนี้ ทั้งนี้ต้องขอบคุณบุคลากรทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันดูแลผู้ป่วยที่ รพ.บุษราคัม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

### 8. อสม.ร้องขอชุดป้องกันเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ)

-ที่ จ.กาฬสินธุ์ นางมะลิวัลย์ ตอนสมจิตร์ อสม. หมู่ 9 บ้านบ่อ ต.ธัญญา อ.กมลาไสย เผยว่า ขณะที่วัสดุอุปกรณ์สำหรับป้องกัน เช่น ถุงมือ หน้ากาก ไม่เพียงพอ ช่วงแรกเครื่องวัดอุณหภูมิหรือเครื่องวัดไข้ไม่มี อสม.ต้องซื้อเอง โดยเฉพาะชุด PPE การออกปฏิบัติหน้าที่บางครั้งต้องใส่เสื้อกันฝนแทน อยากร้องขอจากรัฐบาลจัดหาให้เพียงพอต่อความต้องการของ อสม. นอกจากนี้ หากเป็นไปได้ในส่วนของคุณค่าตอบแทน อยากจะให้รัฐบาลพิจารณาเพิ่มขึ้น เพราะปัจจุบันได้รับเพียงเดือนละ 1,000 บาท หากเทียบกับหน้าที่ความรับผิดชอบถือว่าอย่างน้อย โดยเฉพาะเสี่ยงกับการติดเชื้อโควิดมาก ถือเป็นค่าประกันความเสี่ยงติดโควิดและบำรุงขวัญกำลังใจให้ อสม.

### 9. มาตรการ COVID Free Setting

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. สยามรัฐ

- นายวสันต์ ภัยหลิกี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวถึงข้อกังวลของประชาชนและผู้ประกอบการ กรณีมาตรการ COVID Free Setting ที่ทาง ศบค. กำหนดให้กิจการต่างๆ ต้องตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit พนักงานทุกๆ 7-14 วัน ตลอดจนตรวจลูกค้าที่มาใช้บริการ ซึ่งจะเป็นภาระค่าใช้จ่ายอย่างมาก ถือเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะช่วยสนับสนุน

### 10. ควบคุมโรคภายในจ.ภูเก็ต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์ แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์ มติชน แนวหน้า สยามรัฐ ฐานเศรษฐกิจ thailandplus

thaigoynn thailand)

- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัด สธ. กล่าวว่า การลงพื้นที่เชิงรุกของ CCR Team จากเขตสุขภาพที่ 11-12 จำนวน 9 ทีม กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อในชุมชนที่พบคลัสเตอร์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ใน จ.ภูเก็ต ผลปฏิบัติการ วันที่ 21-22 ก.ย.ตรวจเชื้อไป 4,174 คน พบผลบวก 212 คน หรือคิดเป็น 5.07% โดยผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในภูเก็คนั้นส่วนใหญ่ เป็นแรงงานต่างด้าวที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทำงานภายในพื้นที่และยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ไม่ใช่คนกักตัวที่มาจากโครงการภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ ซึ่งที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวต่างชาติร่วมโครงการเดินทางเข้ามารวม 35,169 คน พบผู้ติดเชื้อเพียง 101 คน สธ.จะเร่งควบคุมโรคภายในจ.ภูเก็ต ให้ได้โดยเร็ว และจะฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้ฉีดไปแล้วเกือบร้อยละ 80 ของ ประชากรเป้าหมาย

#### 11. ท้อง 9 เดือนไปฉีดวัคซีนลูกตาย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ)

-ที่ จ.ระยอง น.ส.สุกฤตดา เอียดจะบก อายุ 24 ปี ตั้งครรภ์ 9 เดือน โดยทารกในท้องเป็นหญิง ได้ไปฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็ม แรกที่ห้างสรรพสินค้าแพชชั่น ระยอง เมื่อวันที่ 15 ก.ย.แล้ว วันรุ่งขึ้น 16 ก.ย. เกิดอาการท้องแข็ง เด็กในท้องไม่ดิ้น ไปพบ แพทย์ที่ รพ.นิคมพัฒนา ตรวจอัลตราซาวด์พบทารกในครรภ์ได้เสียชีวิต แพทย์ต้องเอาเด็กออก และถูกส่งตัวต่อมาที่ รพ.ระยอง ขณะนี้นายฐิติพงศ์ โอโถง สามี น.ส.สุกฤตดา เผยว่า หากผลการชันสูตรศพของทารกออกมาเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีน ขอให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมารับผิดชอบและเยียวยาตามกฎหมายต่อไป

#### 12. จับบรรจุออปท.ด่านหน้าแก้โควิดเป็นขรก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน.)

- นายศักดิ์พิงศ์ ธรรมอาชกุล ประธานสมาพันธ์ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หลังจาก สธ. มีนโยบายบรรจุ พนักงานจ้างให้เป็นข้าราชการอีก 38,000 อัตรา เป็นพิเศษ เป็นครั้งที่ 2 เนื่องจากทำงานด่านหน้าจากสถานการณ์โควิด-19 โดยไม่ต้องสอบบรรจุ ทำให้หลายฝ่ายสะท้อนถึงกระบวนการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ซึ่งถ้าหลังจากสำนักงาน ก.พ. ทั้งที่มีมติ ก. กลางนานเกือบ 1 ปี เห็นชอบให้บรรจุพนักงานจ้างของ อปท. 900 คน ที่ปฏิบัติงานใน อบต. อบจ.และเทศบาล ตำแหน่ง บุคลากรด้านสาธารณสุข ให้สามารถบรรจุเป็นข้าราชการได้โดยไม่ต้องสอบแข่งขันเช่นเดียวกัน แต่ปัจจุบันยังไม่ได้บรรจุแม้แต่ รายเดียว สมควรให้ อปท.ที่มีบุคลากรด้านนี้ เร่งบรรจุเป็นกรณีพิเศษ โดยใช้งบจาก อปท.เหมือนกับข้าราชการ สธ. นอกจากนี้ เงินค่าตอบแทนพิเศษโควิด เดือนละ 1,000-1,500 บาท รวม 7 เดือน เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นยังไม่ได้รับ ทั้งที่ต้องแบกรับภาระทำงาน ด่านหน้าเพื่อควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง

#### 13. แม่โวยลูกถูกสวมชื่อฉีด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด.)

-นางนฤมล อายุ 59 ปี อาชีพรับราชการครู พยาบุตรสาว น.ส.ศศิวิมล อายุ 31 ปี ซึ่งป่วยพิการทางสมอง มีมารดาใช้สิทธิ เป็นผู้ดูแลคนพิการตามบัตรคนพิการ ไปฉีดวัคซีนเข็ม 2 ตามนัดที่ รพ.ราชานุกูล แต่เมื่อทางรพ.เข้าไปในระบบกลับพบว่า มีชื่อ ฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ย. ที่รพ.โอเวอร์บู้ค จ.เชียงราย เมื่อสอบถามไปทางรพ.โอเวอร์บู้ค ได้แจ้งว่าได้ฉีดวัคซีน ให้กับ น.ส.ศศิวิมล ที่อยู่บ้านพักถนนลาดหญ้า เขตคลองสาน แขวงคลองสาน กรุงเทพมหานคร โดยนายยี่พวง สามีเป็นผู้พามา ฉีด ซึ่งเป็นคนละคนกัน จึงแจ้งว่าไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในระบบให้ได้ เนื่องจากผู้มาฉีดวัคซีนได้แสดงตัวตน โดยมีบัตรประชาชน จริงมาแสดง ซึ่งขอให้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากการตรวจสอบข้อมูลพร้อม พบชื่อพยาบาลที่ฉีดแล้ว วัคซีนที่ฉีดคือ ซิโนฟาร์ม อยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งตรวจสอบเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อไป เพราะเกรงว่าจะมีการสวมบัตร ประชาชนลูกสาว

#### 14. รายงานผู้ติดเชื้อและคลัสเตอร์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด,ไทยรัฐ แนวหน้า)

- แม่ฮ่องสอน ตรวจหาเชื้อกับเด็กนักเรียนในโรงเรียนประจำบ้านโพซอ ต.เสาหิน ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนที่กินนอนในโรงเรียน จำนวน 100 กว่าคน พบว่าติดเชื้อกว่าร้อยละ 50 ทางอำเภอจึงมีคำสั่งให้ปิด 5 ได้แก่ หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 4, หมู่ 5 และ หมู่ 6 เพื่อควบคุมคลัสเตอร์นี้

-นครราชสีมา คลัสเตอร์ตลาดสุรนารี ยังพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจากการตรวจเอทีเค ให้กับผู้ประกอบการค้า และผู้เกี่ยวข้องในตลาดสดย่าโม พบผลบวก 14 ราย จากจำนวนผู้เข้ารับการตรวจ 1,500 คน อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค ขณะนี้มีผู้ค้าในตลาดท้องถิ่น 5 แห่ง ในเขตเมือง ติดเชื้อ 20 รายและเชื้อได้แพร่กระจายไปพื้นที่ 14 อำเภอ รวมป่วยสะสมร่วม 500 ราย

-อุบลราชธานี ผู้ติดเชื้อโควิดในจังหวัดเพิ่ม 91 ราย กลุ่มคลัสเตอร์ที่น่าเป็นห่วงขณะนี้คือ คลัสเตอร์วังไก่อ้น-การพนันไฟ ที่ บ้านดอนรังกา ต.ตาลชุม อ.ตาลชุม ซึ่งปัจจุบันพบมีผู้ติดเชื้อแล้วรวม 48 ราย



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>มาตรการอื่นๆ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(ข่าวสด สยามรัฐ ไทยโพสต์ )</p> <p>-นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า แม้สถานการณ์โควิดอยู่ในช่วงขาลง พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี ยังคงให้ทุกฝ่ายจับตาดั้วเลขอย่างใกล้ชิด เพื่อวางแผนให้ผู้คนกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับก่อนหน้านี้ เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม พร้อมสั่งการเร่งรัดแจกชุดตรวจ ATK จำนวน 835 ล้านชุด ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้องค์การเภสัชฯได้ทยอยส่งมอบให้กับ สปสช.แล้ว 7,068,600 ชุด กระจายทั่วประเทศกว่า 6.7 ล้านชุด และผ่านแอปเป่าตั้ง 95,727 ชุด นอกจากนี้ นายกฯ ยังเน้นย้ำเรื่องการฉีดวัคซีนให้กับทุกกลุ่มตามแผน โดยรัฐบาลจัดหาทั้งวัคซีนหลักและวัคซีนทางเลือกจนถึงสิ้นปี 2564 รวมทั้งสิ้นจำนวน 152.9 ล้านโดส ดังนั้น วัคซีนมีเพียงพออย่างแน่นอน</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(มติชน ไทยโพสต์) เว็บไซต์(ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ แนวหน้า ประชาชาติธุรกิจ thailandplus)</p> <p>-กรมอนามัย ย้ำประชาชนและสถานประกอบการทั่วประเทศ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เข้มฉีดวัคซีนครบโดส คัดกรอง "เอทีเค" เตรียมพร้อมเปิดเมือง ฟันฟูเศรษฐกิจ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(เดลินิวส์ แนวหน้า)</p> <p>- นายอำเภอเกาะสมุย ผอ.รพ.เกาะสมุย ร่วมกันส่งผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วชุดสุดท้าย โดยทุกคนมีสีหน้าดีใจที่ได้กลับบ้าน แต่ทั้งหมดต้องกักตัวที่บ้านอีก 7 วัน โดยศูนย์ฯได้ปิด รพ.สนามทุกแห่งบนเกาะสมุย เนื่องจากสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้เพื่อเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(ข่าวสด)</p> <p>-นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี กล่าวถึงความพร้อมโครงการ "สมุย พลัส แซนด์บ็อกซ์" ที่จะเริ่มใช้ในวันที่ 1 ต.ค.นี้ จะเป็นการท่องเที่ยวแบบไม่กักตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ หลังจากวันแรกที่เดินทางมาถึงตรวจหาเชื้อโควิด และรอผลในที่พัก ถ้าไม่ติดเชื้อก็เดินทางไปท่องเที่ยวได้ตามปกติของเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า ตามเส้นทางที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเกาะสมุยได้กำหนดไว้</p> <p>-ที่ประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.สงขลา มีมติให้จัดงานเทศกาลกินเจ อ.หาดใหญ่ ในวันที่ 5-14 ต.ค. ที่สวนหย่อมศุภสารรังสรรค์ ภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ทั้งข้อปฏิบัติสำหรับศาลเจ้าที่เข้าร่วม ผู้ประกอบอาหาร ผู้แจกจ่ายอาหาร ผู้บริโภค และม้าทรง</p>	
<b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<p><b>แต่งตั้งโยกย้าย</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน ) เว็บไซต์ (มติชน สำนักข่าวอิศรา ศูนย์ข่าวแชนนิก จส.100 mcot nationtv.)</p> <p>-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามในคำสั่งโยกย้ายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ทั่วประเทศ จำนวน 52 ราย โดยมีรายชื่อ นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผอ.รพ.มหาราช นครราชสีมา ถูกส่งย้ายให้ไปเป็น ผอ.รพ.ขอนแก่นด้วย</p> <p>-สื่อโซเซียลใน จ.นครราชสีมา ได้มีการแสดงความคิดเห็นต่างๆ นานา และเรียกร้องขอให้ สธ.ทบทวนคำสั่งย้าย นพ.เกรียงศักดิ์ฯ พร้อมกับติดแฮชแท็ก "#SAVEหมอเกรียงศักดิ์" เป็นจำนวนมาก เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา มีความรุนแรง แต่ด้วยการวางแผนของนายแพทย์เกรียงศักดิ์ฯ ซึ่งเป็น ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้วางแผนจัดบุคลากรในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการตรวจเชิงรุก จนทำให้สถานการณ์ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว จนเป็นที่ชื่นชมของชาวโคราชเป็นอย่างมาก ขณะเดียวกันช่วงนี้ได้เกิดการระบาดระลอกใหม่ จากคลัสเตอร์ตลาดสุรนารี ซึ่งมีผู้ติดเชื้อแล้วกว่า 500 ราย แต่กลับมาปลดขุนพลแนวหน้ากลางศึกเช่นนี้ ชาวโคราชจึงกลัวว่าจะทำให้การทำงานขาดประสิทธิภาพได้</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ศูนย์ข่าวแชนนิก จส.100)</p> <p>- นพ.เกียรติภูมิ กล่าวถึงคำสั่งโยกย้าย นพ.เกรียงศักดิ์ ครั้งนี้ว่า เป็นคำสั่งทดแทนโยกย้ายปกติ ส่วนจะเกี่ยวเนื่องกับประเด็นการร้องชุดตรวจ ATK หรือไม่ นพ.เกียรติภูมิ กล่าวว่า เป็นการย้ายตามความเหมาะสม ไม่มีอะไร</p>	-
<p><b>อนุทิน-สาธิต"ซื้อรถพยาบาลให้ สธ.</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์ มติชน ไทยรัฐ ข่าวสด thejournalistclub สำนักข่าวไทย topnews thailandplus thaigov</p> <p>-นายอนุทิน รองนายฯและ รมว.สธ. พร้อมด้วย ดร.สาธิต รมช.สธ. ส่งมอบรถยนต์พยาบาล จำนวน 2 คัน ให้กับ สธ. รับมอบโดย นพ.เกียรติภูมิ ปลัด สธ. เนื่องจากมีความประสงค์อยากมีส่วนร่วมในการดูแลประชาชนให้ผ่านวิกฤตโควิด จึงถือในโอกาสนี้ นำเงินส่วนตัว ซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน 2 คัน มาไว้ช่วยงาน สธ. โดยรถยนต์คันดังกล่าวมีการติดสติ๊กเกอร์ "หมอหนู" , "หมอดี" เพื่อไว้เป็นที่ระลึกว่า ครั้งหนึ่ง สธ. เคยมี 2 รมต.นี้ อยู่ทำงานร่วมกันต่อสู้กับโรคระบาดครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศ</p> <p>นพ.เกียรติภูมิ กล่าวว่า ในนามของ สธ. มีความยินดีที่ได้รับการบริจาครถ 2 คันซึ่งจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ขอให้มีความสุขภาพแข็งแรงปลอดภัย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>มาตรการจัดเก็บภาษีน้ำตาล</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ ChiangmaiNews TheStandard ThailandPlus)</p> <p>- กรมอนามัย เผยผลการดำเนินงานขับเคลื่อนมาตรการจัดเก็บภาษีน้ำตาลในเครื่องดื่ม เพื่อสุขภาพคนไทย ภายใต้ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต ฉบับใหม่ ทำให้คนไทยบริโภคน้ำตาลจากเครื่องดื่มและคนเป็นโรคอ้วน ลดลง ซึ่งจากการศึกษาปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเฉลี่ยต่อวัน ในปี 2563 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการบริโภคเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แบ่งเป็น ในกลุ่มเด็ก 6 ปีขึ้นไป ลดลงร้อยละ 2.8 และกลุ่มคนที่อายุมากกว่า 60 ปี ลดลงร้อยละ 7.2 ส่งผลให้ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564</p>	
<p><b>เตือน ระวัง ผู้สูงอายุสะดุด “หกล้ม”</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (NationTV, Ejan TheStandard SpringNews ThailandPlus)</p> <p>- กรมควบคุมโรค เผยอัตราการหกล้มผู้สูงอายุไทย ปีละประมาณ 3 ล้านราย ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลเฉลี่ยชั่วโมงละ 7 ราย มีผู้เสียชีวิต เฉลี่ยถึงวันละ 4 ราย สาเหตุส่วนใหญ่เกิดการพลัดตกหกล้มภายในบ้าน สามารถลดความเสี่ยง/ป้องกันได้ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ผู้สูงอายุควรออกกำลังกายแบบใช้แรงต้านส่งผลให้การทรงตัวดีขึ้น</li> <li>2. หลีกเลี่ยงการใช้ยาไม่จำเป็น</li> <li>3. สวมเสื้อผ้าพอดีตัว</li> <li>4. สวมรองเท้าหุ้มส้น/มีดอกยางกันลื่น</li> <li>5. ใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน</li> <li>6. เลี่ยงการเดินขึ้น-ลง บันได และ</li> <li>7. แจ้งญาติหรือผู้ดูแลทุกครั้งที่ล้ม</li> </ol>	
<p><b>ภาษีบุหรี่แพง</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์)</p> <p>- สหภาพ แรงงานรัฐวิสาหกิจยาสูบได้เดินทางมายื่นหนังสือที่กระทรวงการคลัง กรณีกระแสข่าวการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตบุหรี่ 1 ต.ค.2564 โดยระบุว่า อยากเรียกให้กระทรวงการคลังยึดมั่น ในหลักการเดิมที่เคยวางไว้ว่า การปรับโครงสร้างภาษีบุหรี่ใหม่ นี้จะต้องให้มีความสมดุลทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1.รายได้ภาษี 2.ผล กระทบต่อเกษตรกรชาวไร่ 3.ผลกระทบต่อปัญหาบุหรี่เถื่อน และ 4.นโยบายการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนดนโยบายภาษี ควรต้องอยู่ภายใต้การพิจารณาของกระทรวงการคลัง ไม่ใช่กระทรวงสาธารณสุข หรือเอ็นจีโอ บุหรี่ถูกกฎหมายซึ่งส่วนใหญ่ราคา 60 บาท ต้องขึ้นราคาอีก 6-8 บาท ก็ถือว่าเยอะมากแล้ว อุดมคติที่ว่าการขึ้นภาษีสูงๆ จะช่วยลดสุขภาพคนไทยและเพิ่มรายได้ภาษีให้รัฐนั้น ในทางปฏิบัติแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป แต่จะทำให้เกิดปัญหาซ้ำรอยปี 2560 ที่ทำให้ ยสท.ต้องแข่งขันอย่างยากลำบาก และยังทำให้บุหรี่ยกกฎหมายต้องขึ้นราคาอย่างก้าวกระโดดจนบุหรี่ยเถื่อนเกลื่อนเมือง</p>	
<p><b>ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้า</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(แนวหน้า)</p> <p>- นายมาริช กรณียวัฒน์ ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้ากลุ่มลาชาดควันยาสูบ และแอดมินเพจ "บุหรี่ไฟฟ้าคืออะไร" เปิดเผยว่า รัฐบาลนิวซีแลนด์ได้ผ่านกฎหมายสิ่งแวดล้อมปลอดควันฉบับใหม่ ที่จะช่วยชีวิตผู้สูบบุหรี่ของนิวซีแลนด์จำนวนมาก โดยสนับสนุนให้ผู้สูบบุหรี่เปลี่ยนไปใช้ทางเลือกที่อันตรายน้อยกว่าบุหรี่ซิการ์เรต ซึ่งรวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าและยาสูบแบบใช้ความร้อน โดยความตั้งใจของกฎหมายนี้คือการให้ผู้สูบบุหรี่เปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ทางเลือก และควบคุมบุหรี่แบบดั้งเดิมให้เข้มงวดมากขึ้น ซึ่งตรงกันข้ามกับประเทศไทยที่แบนทางเลือกดังกล่าว แคมป์ประโคนชัยในแง่ลบเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าตลอดเวลาจนทำให้สังคมเข้าใจผิดมาตลอด</p> <p>ด้าน นายอาสา ศาลิคุปต์ ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าอีกรายหนึ่ง กล่าวว่า รัฐบาลนิวซีแลนด์ยังได้รณรงค์ให้ความรู้ อย่างหนัก เพื่อให้ผู้สูบบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ่เปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่เป็นอันตรายน้อยกว่า แต่รัฐบาลไทยกลับเลือกทำให้ บุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายทำให้เกิดธุรกิจใต้ดิน การลักลอบซื้อขายออนไลน์ มีการใช้กันเกลื่อน โดยไม่สามารถบังคับใช้หรือควบคุม ได้จริง ไม่สามารถป้องกันการเข้าถึงของเด็กและเยาวชนได้ ในการประชุมภาคีสันติสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลกในเดือนพ.ย.นี้ เราอยากเห็นประเทศไทยยอมรับความจริงว่านโยบายแบนบุหรี่ไฟฟ้าของไทยล้มเหลว บังคับใช้ไม่ได้จริง และปิดกั้นทางเลือกของประชาชน รวมทั้ง ให้กระทรวงสาธารณสุขของไทยลองไปดูหน่วยงานสาธารณสุขชั้นนำในประเทศอื่นๆ เช่น นิวซีแลนด์ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา หรือสหภาพยุโรป เป็นต้นแบบในการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าให้ถูกต้องตามกฎหมาย</p>	
<p><b>รับมือไข้เลือดออก</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด) เว็บไซต์(มติชน กรุงเทพธุรกิจ mthai)</p> <p>- คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เห็นชอบในหลักการระบบและแนวทางปฏิบัติในการควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ภายใต้ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เนื่องจากคาดการณ์ว่าปี 2564 โรคติดต่อนำโดยแมลงที่สำคัญ โดยเฉพาะไข้เลือดออกมีการระบาดค่อนข้างน้อย คาดว่าปี 2565 ไข้เลือดออกจะระบาดปีเว้นปี หรือปีเว้น 2 ปี ดังนั้น ปี 2565 อาจมีการระบาด ไข้เลือดออกรุนแรงได้ ที่ประชุมจึงเตรียมการและวางระบบ รวมทั้งจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง เพื่อรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในปีหน้า</p>	
<p><b>ชูทันตสาธารณสุขสร้างสุขภาพช่องปากดีวิถีใหม่</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (Acnews ThailandPlus ThaiGov)</p> <p>- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวในการเปิดประชุมวิชาการ "มองมุมงานทันตสาธารณสุขใน 3 ทศวรรษ" ว่า ปีนี้</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้ประเด็นสุขภาพในช่องปากอยู่ในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เพื่อช่วยสร้างองค์ความรู้แก่ประชาชน ในการดูแลปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสามารถป้องกันตนเองเบื้องต้นได้ มีเป้าหมายสุขภาพช่องปากของคนไทยคือ "80/20" ผู้มีอายุ 80 ปี ควรมีฟันถาวรที่ใช้งานได้ต้องมีประสิทธิภาพใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่ ทิศทางการพัฒนางานสุขภาพช่องปาก ประเทศไทย ปี 2565 สธ. เน้นงาน 6 ด้าน ได้แก่ สุขภาพช่องปากดีวิถีใหม่ด้วย Health Literacy ,พัฒนาบริการสู่ Digital dentistry ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมดำเนินงานและให้บริการ, บูรณาการกับสุขภาพองค์รวม ดูแลสุขภาพช่องปากทุกกลุ่มวัย,ด้านกำลังคนมีคุณภาพและเพียงพอ และสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน</p>	
<p><b>รัฐเปิดหอรบระบบบิกดาต้าคนไข้</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</b>          - น.ส.ธีรณี อจลากุล ผอ.สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ ภาครัฐ (GBDi) กล่าวว่า ได้ร่วมกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT จากการสนับสนุนงบประมาณ โดยกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดตัวระบบเชื่อมโยงข้อมูลประวัติการรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ ภายใต้ชื่อ "Health Link" ขึ้น หลังจากที่ทดลองให้บริการในกลุ่มผู้ป่วยวงจำกัดราว 100,000 คน มาระยะหนึ่งแล้วโดยปัจจุบันมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมโครงการแล้ว 100 แห่ง ได้แก่ รพ.ศิริราช รพ.จุฬา รพ.รามธิบดี รพ.วชิระ รพ.จุฬาภรณ์ รพ.พระมงกุฎ รพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์ รวมทั้งเครือ รพ.กรุงเทพ และมีเป้าหมายขยายเพิ่มอีก 100 แห่ง ภายในปี 2565 ระบบเชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยจะช่วยตอบสนองการส่งข้อมูลผู้ป่วยให้ถึงมือหมอได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในกรณีที่หมออยู่ต่างโรงพยาบาลกัน ลดภาระและค่าใช้จ่าย ในการตรวจผลแล็บซ้ำซ้อนในกรณีคนไข้รักษาหลายโรค หลายโรงพยาบาล โดยในเฟสแรก บริการ "Health Link" ยังเป็นบริการที่ไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ เนื่องจากได้ทุนสนับสนุนจากรัฐ แต่ในระยะยาวกำลังหารูปแบบธุรกิจที่ทำให้อยู่รอดได้ และในเฟสต่อไปมีแผนขยายบริการไปสู่คนไข้ที่ไม่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี โดยคนไข้อาจสามารถให้การยินยอมให้มีการแลกเปลี่ยนประวัติการรักษาผ่านทางเคาน์เตอร์โรงพยาบาลที่คนไข้รักษาตัวอยู่</p>	